

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2021)

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20/10 - 13/11/2021, được chia thành 02 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Với tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ, nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, thể hiện ở các nội dung sau:

Về công tác lập pháp: Quốc hội cho ý kiến đối với 05 dự án luật, gồm: Dự án Luật Cảnh sát cơ động; dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Quốc hội biểu quyết thông qua 02 luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Quốc hội thông qua 05 nghị quyết, gồm: Các Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế; Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Về xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng: Quốc hội biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; xem xét, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; yêu cầu Chính phủ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, hoàn thành trước tháng 4/2022, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này hằng năm; giữa nhiệm kỳ và cả nhiệm kỳ; Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025); xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, yêu cầu Chính phủ hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, khẩn trương trình Quốc hội dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) đồng bộ với việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh; giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho các địa phương giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh hơn nữa việc giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận; xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Về giám sát tối cao: Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội tiến hành chất vấn đối với 04 vị Bộ trưởng, có sự tham gia trả lời của các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực và các Trưởng ngành về các nhóm vấn đề: Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư, với tổng số 170 lượt đại biểu phát biểu (trong đó, 134 lượt chất vấn, 12 lượt đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, 24 lượt tranh luận), cho thấy các vấn đề được Quốc hội lựa chọn làm nội dung chất vấn là “trúng và đúng”, phù hợp thực tế, mong muốn của cử tri, được dư luận, đồng bào, Nhân dân cả nước quan tâm, đồng tình. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện

quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước, làm cơ sở để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Quốc hội đã xem xét Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tế, nâng cao năng lực trong dự báo, tăng cường các giải pháp, quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả hơn để vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; khẩn trương ban hành Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện chiến lược ngoại giao vắc-xin, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc-xin trong nước; triển khai hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19...

Ngoài ra, Quốc hội xem xét Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV;...

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật, nghị quyết vừa được thông qua. Các vị đại biểu Quốc hội cần chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Để các nghị quyết của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền sâu rộng về những kết quả quan trọng và ý nghĩa của Kỳ họp. Qua đó, khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan trong việc chuẩn bị tổ chức và tiến hành Kỳ họp, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, thể hiện rõ các đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân.

Hai là, thông tin, tuyên truyền đậm nét những chủ trương quan trọng của Quốc hội trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nhất là về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ba là, thông tin, tuyên truyền hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội địa phương trong việc góp phần tạo nên thành công của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

II. KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2021), 32 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2021)

Ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa Tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng¹, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã đánh thắng trận Phai Khắt (25/12/1944) và Nà Ngần (26/12/1944). Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cả nước, thành lập Việt Nam Giải phóng quân (15/5/1945)², đồng chí Võ Nguyên Giáp được phân công làm Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tháng 8/1945, lực lượng vũ trang làm nòng cốt, hỗ trợ cho phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng

¹ Nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

² Gồm: Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Cứu Quốc quân và các tổ chức vũ trang khác....

Tám năm 1945 thành công, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân, đến năm 1946, đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày 22/12/1944 được lấy làm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ khi được thành lập, Quân đội ta đã liên tiếp lập nên những chiến công hiển hách. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là thắng lợi đầu tiên của Quân đội một dân tộc thuộc địa đánh bại một Quân đội thực dân hùng mạnh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, ở miền Nam, để đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, ngày 15/02/1961, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, cùng toàn dân và toàn quân ta “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975.

Hòa bình lập lại, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng và khôi phục đất nước từ hậu quả nặng nề của chiến tranh; đồng thời cùng toàn dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Campuchia... Bước vào thời kỳ đổi mới, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước...

Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) ban hành Chỉ thị số 381-CT/TW, lấy ngày 22/12 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân và ngày 22/12/1989 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân đầu tiên được tổ chức ở tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày 22/12 đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội. Việc lấy ngày 22/12/1989 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, tiếp tục khẳng định quan điểm toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để góp phần phát huy giá trị, truyền thống của Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về ý nghĩa, giá trị lịch sử của Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày Quốc phòng toàn dân; quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội và những thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta; khơi dậy, củng cố niềm vinh dự, tự hào của dân tộc ta vì có một Quân đội nhân dân anh hùng.

Hai là, tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với việc thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với Quân đội là nhân tố quan trọng quyết định đến sự hình thành và lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ba là, tuyên truyền về Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với các hoạt động thiết thực, cụ thể. Các nội dung tuyên truyền cần cổ vũ, động viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với việc tham gia xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

I. KẾT QUẢ CHUYỂN THAM DỰ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 26 CÁC BÊN THAM GIA CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THĂM LÀM VIỆC TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ THĂM CHÍNH THỨC CỘNG HÒA PHÁP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH

Từ ngày 31/10 - 05/11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 26), thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đã thành công tốt đẹp, thể hiện ở các nội dung sau:

Thứ nhất, Thủ tướng đã có hai bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu và sự kiện công bố Cam kết giảm phát thải methane toàn cầu

Hội nghị COP26 là sự kiện quốc tế lớn, quan trọng hàng đầu về biến đổi khí hậu, được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động ngày càng trầm trọng trên phạm vi toàn cầu. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 200 quốc gia thành viên trong đó có 120 nguyên thủ các nước, khoảng 36 ngàn đại biểu.

Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh hai thông điệp chính: (1) Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, đây là vấn đề ảnh hưởng đến mọi người dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân; (2) Kêu gọi cần có công bằng, công lý về biến đổi khí hậu, các nước phát triển có trách nhiệm hỗ trợ các nước đang phát triển về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực để có thể thực hiện thành công Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.

Sự tham gia chủ động, tích cực, cách tiếp cận phù hợp, những thông điệp rõ ràng, sâu sắc, các đề xuất khả thi, đặc biệt là cam kết mạnh mẽ liên quan đến việc đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã được lãnh đạo nhiều nước, các đối tác chia sẻ và đánh giá cao. Cộng đồng quốc tế đã thấy rõ hơn chủ trương, quyết tâm, nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có hơn 20 cuộc gặp, tiếp xúc bên lề với lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, Anh, Đức, Croatia, Nhật Bản, Séc, Cộng hòa Armenia, Ấn Độ, Ireland, Giám đốc điều hành Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres; Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)... Tại các buổi gặp, nguyên thủ các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đều thể hiện sự coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Thứ hai, chuyến thăm làm việc tại vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp đạt được nhiều kết quả thực chất

Anh và Pháp đều dành cho Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu. Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo các nước bày tỏ coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, thống nhất những định hướng lớn, giao cho các Bộ, ngành triển khai các biện pháp hợp tác cụ thể nhằm tăng cường lòng tin chiến lược, quyết tâm đưa các khuôn khổ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Trong chuyến thăm Anh và Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian để tiếp lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các đối tác đã đầu tư và đang có ý định hợp tác đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, với sự chứng kiến của Thủ tướng, gần 60 bản ghi nhớ hợp tác đã được doanh nghiệp Việt Nam và các nước thoả thuận, tổng giá trị đầu tư cam kết lên đến hơn 30 tỷ USD, tập trung trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế số, chuyển đổi số, môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch, công nghiệp hàng không vũ trụ, y tế và phòng chống dịch, giáo dục, nông nghiệp, du lịch...

Trong lĩnh vực y tế và công tác ngoại giao vaccine: Các nước chia sẻ khó khăn của Việt Nam và đáp ứng tích cực đề nghị của Việt Nam. Pháp công bố viện trợ thêm gần 1,4 triệu liều vaccine phòng Covid-19 qua kênh song phương và cơ chế COVAX, nâng tổng số liều vaccine Pháp hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều; Anh khẳng định sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng

lực y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng Covid-19; Công ty cổ phần vaccine Việt Nam và Công ty Astra Zeneca ký hợp đồng mua 25 triệu liều, nâng tổng số thoả thuận lên hơn 55 triệu liều và cam kết trong tháng 11 và tháng 12/2021 toàn bộ số vaccine sẽ được đưa về Việt Nam, kịp thời thực hiện nhanh chóng mục tiêu tiêm vaccine toàn dân của Chính phủ.

Với chương trình làm việc dày đặc, tiếp xúc trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, bạn bè và kiều bào, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Chuyến đi đạt kết quả toàn diện, thực chất và cụ thể, hiện thực hoá đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra là độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để góp phần lan tỏa kết quả tốt đẹp về chuyến tham dự Hội nghị COP26, thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, công tác tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, đậm nét về kết quả các hoạt động song phương cũng như tham dự Hội nghị COP26, thăm Vương quốc Anh và Cộng hòa Pháp của Thủ tướng. Tuyên truyền khẳng định, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp, vượt mong đợi; đặc biệt nhấn mạnh các cam kết, thoả thuận đã đạt được giữa Việt Nam với các nước.

Hai là, tuyên truyền những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam tại Hội nghị COP26, đặc biệt là những đánh giá, bình luận tích cực của các nước thành viên, dư luận và truyền thông quốc tế dành cho Việt Nam. Từ đó, chuyển tải thông điệp, hình ảnh về đất nước Việt Nam; về vị thế, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao của Việt Nam; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là đối tác tốt, bạn bè tin cậy, thành viên có trách nhiệm của bạn bè quốc tế.

Ba là, trên cơ sở kết quả các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ kiều bào ta tại nước ngoài, tuyên truyền về việc phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra từ ngày 30 - 31/10/2021, tại thủ đô Rome, Italy. Hội nghị ra Tuyên bố chung, tập trung vào 03 chủ đề trọng tâm: (1) Trên lĩnh vực y tế, Tuyên bố G20 khẳng định nỗ lực đảm bảo quyền tiếp cận kịp thời, bình đẳng và bao trùm đối với các loại vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán cho các nước thu nhập trung bình và thấp. Các nhà lãnh đạo G20 cam kết phấn đấu đạt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số thế giới vào cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm 2022; (2) Về biến đổi khí hậu, Hội nghị tái cam kết duy trì nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C và nỗ lực giới hạn trên 1,5 độ C vào giữa thế kỷ so với thời kỳ tiền công nghiệp; nỗ lực huy động 100 tỷ USD/năm đến năm 2025 để hỗ trợ các nước đang phát triển; tích cực huy động các nguồn tài chính công và tư để hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, bền vững và bao trùm, sớm chấm dứt tài trợ cho việc sản xuất điện từ than; (3) Về kinh tế, các nhà lãnh đạo G20 cam kết hợp tác thúc đẩy phục hồi kinh tế. Hội nghị ghi nhận bước tiến “lịch sử” khi các nước G20 ủng hộ “rộng rãi và xuyên suốt” mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia. Theo ước tính của OECD, việc thống nhất mức thuế tối thiểu sẽ giúp bổ sung khoảng 125 tỷ USD vào ngân sách các nước.

Theo các chuyên gia, với những kết quả đạt được, Hội nghị G20 được đánh giá thành công khi ghi nhận những tín hiệu lạc quan về sự phục hưng của chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với những vấn đề đã và đang đặt ra đối với tương lai nhân loại.

2. Mỹ chính thức mở lại biên giới sau 20 tháng đóng cửa vì Covid-19: Từ ngày 08/11/2021, Mỹ chính thức mở lại biên giới trên bộ và trên không cho các du khách nước ngoài đã tiêm ngừa đầy đủ, sau 20 tháng đóng cửa. Tuy nhiên, việc nhập cảnh vào Mỹ sẽ được giám

sát chặt chẽ. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra kỹ việc tiêm ngừa Covid-19, theo đó du khách phải tiêm ngừa đầy đủ và cần có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 03 ngày trước khi du lịch. Các hãng hàng không cũng được yêu cầu phải triển khai hệ thống truy vết tiếp xúc.

Biên giới trên bộ sẽ mở cửa theo 2 giai đoạn, trong đó từ ngày 08/11/2021, cho phép người đã tiêm ngừa được qua biên giới để thăm người thân, du lịch...; và từ đầu năm 2022 phải có giấy xác nhận tiêm ngừa với mọi trường hợp. Trước đó, nhằm làm chậm sự lây lan của đại dịch Covid-19, Mỹ đã đóng cửa các biên giới từ tháng 3/2020 đối với du khách từ nhiều nơi trên thế giới, bao gồm các nước châu Âu, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

3. Quyền đánh bắt cá là một trong những vấn đề gây trở ngại lớn trong tiến trình đạt được thỏa thuận hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) để Anh chính thức rời khỏi khối này từ ngày 01/01/2021.

Liên quan đến quyền đánh bắt cá, thỏa thuận hậu Brexit quy định giai đoạn chuyển tiếp sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2026, thời điểm ngư dân châu Âu sẽ từ bỏ 25% sản lượng đánh bắt trong vùng biển của Anh. Theo đó, ngư dân các nước EU muốn tiếp tục đánh bắt cá ở những vùng biển này phải được chính quyền Anh cấp giấy phép với điều kiện: Các tàu đánh cá của ngư dân EU đã từng đánh bắt cá ở khu vực trên từ 2012 - 2016.

Căng thẳng giữa Anh và Pháp nổi lên khi Anh hạn chế cấp giấy phép đánh bắt cá trong vùng lãnh hải, cách bờ biển nước này từ 6 - 12 hải lý. Pháp đã chỉ trích Anh ban hành quy định mới mà không thông báo tới Ủy ban châu Âu (EC). Căng thẳng leo thang sau khi 60 tàu đánh cá Pháp biểu tình bên ngoài cảng Saint Helier thuộc đảo Jersey ngày 06/5/2021. Tiếp đó, ngày 28/9/2021, phía Anh chỉ phê duyệt 12 trong tổng số 47 tàu đánh cá cỡ nhỏ của Pháp được quyền đánh bắt cá ở khu vực 6 - 12 hải lý trong vùng biển nước Anh. Tình trạng căng thẳng tiếp tục gia tăng, khi ngày 11/10/2021, 10 nước khác trong EU đã hậu thuẫn Pháp trong tranh cãi với Anh về quyền đánh bắt cá hậu Brexit.

Căng thẳng trở nên nghiêm trọng khi ngày 27/10/2021, Pháp công bố một loạt biện pháp trừng phạt, cấm các tàu đánh bắt cá của Anh cập cảng Pháp. Ngày 28/10/2021, lực lượng chức năng Pháp đã bắt giữ một tàu của Anh đánh bắt cá không giấy phép trong vùng biển nước này. Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Pháp sẽ có thái độ không khoan nhượng đối với Anh, sẽ chặn gần như toàn bộ tàu thuyền của Anh cho tới khi Anh cấp đủ giấy phép đánh bắt cá mà ngư dân Pháp cần. Phía Anh ngay lập tức có phản ứng trước động thái này của Pháp.

Diễn biến trên khiến quan hệ ngoại giao giữa Anh và Pháp rơi xuống mức thấp khi Bộ Ngoại giao Anh đề nghị triệu Đại sứ Pháp tại Anh vào ngày 29/10/2021 để phản đối các động thái của Pháp liên quan đến tranh cãi giữa hai nước về quyền đánh bắt cá.

Theo các nhà phân tích, căng thẳng giữa Anh và Pháp leo thang liên quan đến quyền đánh bắt cá có thể làm đổ vỡ thỏa thuận Anh - EU và gây thiệt hại cho giao thương hai bên. Do vậy, việc tháo gỡ căng thẳng và tìm hướng giải quyết tranh chấp giữa hai nước vào lúc này là rất quan trọng. Hai nước cần tôn trọng và tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế, giải quyết xung đột bằng biện pháp đàm phán, hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

TÌNH HÌNH THỊ XÃ LA GI

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN

I. Kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

1. Kết quả đạt được

- Từ năm 2010 đến nay các cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trên tất cả các mặt; trọng tâm là thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Sau đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ IX, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần quan trọng trong việc khẳng định và bảo vệ đường

lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng được thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 9/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương. Đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được kiện toàn, hoàn thiện mô hình theo quy định Điều lệ Đảng và 100% chi bộ là các chi bộ độc lập.

- Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện tốt các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng quy chế hoạt động phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để tổ chức thực hiện.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ của từng loại hình chi bộ đã từng bước được nâng lên. Phát huy tốt dân chủ trong thảo luận, đã khơi dậy và phát huy được trí tuệ của đảng viên trong chuẩn bị và phát biểu ý kiến, thảo luận. Sinh hoạt chuyên đề cũng được các chi bộ chú trọng đổi mới nội dung, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia.

- Trình độ, năng lực cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được phân công. Công tác quy hoạch cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp cơ sở được thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung, quy trình theo hướng dẫn Tỉnh, thị xã; quy trình các bước tiến hành chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự thống nhất trong nội bộ.

- Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy cơ sở trong thời gian qua, được Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, gắn với việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện đúng quy định, tổ chức kiểm điểm đánh giá thực chất, bảo đảm dân chủ, khách quan, không nể nang, né tránh.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho đảng viên trên địa bàn thị xã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ... Đặc biệt là ngăn ngừa và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong các loại hình, nhất là quan tâm, tập trung tạo nguồn kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư, trong lực lượng dân quân, đảng viên cử nhập ngũ và kết nạp đảng viên trong trường học, trạm Y tế.

- Công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm được thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của trên.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong đảng bộ thị xã được đẩy mạnh. Hàng năm, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong phạm vi quản lý. Định kỳ 6 tháng sơ kết, hàng năm có đánh giá, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để khắc phục những tồn tại, yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về chính trị, tư tưởng ở một số chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở vẫn còn chuyển biến chậm. Chất lượng sinh hoạt ở một số ít chi bộ chưa cao. Việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhất là bổ sung cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý ở một số nơi còn chậm. Một số ít cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn lúng túng về phương pháp, có mặt hiệu quả thấp; công tác tự kiểm tra ở cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên. Tự phê bình và phê bình của một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế.

Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận ở một số nơi chưa đạt kết quả cao.

Những hạn chế trên có nguyên nhân chủ yếu là do vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng có nơi chưa phát huy đúng mức, chưa bám sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có việc chưa chặt chẽ, thiếu chủ động. Một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu các biện pháp cụ thể, khả thi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thiếu gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm kỷ luật. Đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở thường xuyên thay đổi, không nắm chắc quy trình công tác đảng để tham mưu, đề xuất. Công tác thu thập thông tin, nắm tình hình và phân tích thông tin ngay từ cơ sở khi có vụ việc xảy ra chưa đầy đủ, kịp thời; công tác thỉnh thị, báo cáo với cấp trên có nơi làm chưa tốt.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

1. Mục tiêu

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để địa phương phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, tập trung đẩy mạnh toàn diện công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 19/5/2008 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, chú ý xác định rõ nội dung, thời gian thực hiện.

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và kế hoạch của Thị ủy.

- Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, thận trọng, khách

quan đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ, công chức từ thị xã đến cơ sở.

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và Quy định số 126-QĐ/TW; kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận chính xác tiêu chuẩn chính trị trong công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên; không để người không đủ tiêu chuẩn về chính trị giữ các cương vị chủ chốt, cơ quan bộ phận trọng yếu cơ mật, không kết nạp người không đủ tiêu chuẩn vào Đảng, góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là các cơ quan trọng yếu và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và có cơ chế bảo vệ cán bộ có sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung chỉ đạo.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, chương trình toàn khoá. Xây dựng và thực hiện nghiêm chế độ làm việc theo quy chế, chương trình, kế hoạch; giải quyết công việc đúng thẩm quyền;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Tiếp tục rà soát quy trình, hoàn thiện thủ tục ban hành văn bản về công tác xây dựng Đảng nhằm phát hiện những thủ tục hành chính trong Đảng không còn phù hợp, những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thực hiện để xử lý cắt bỏ, lược bớt những khâu, những thủ tục, quy trình phức tạp, rườm rà không cần thiết, giảm bớt giấy tờ.

VĂN BẢN MỚI

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 06/11/2021. Một số nội dung chủ yếu của Quyết định:

Mở rộng hỗ trợ người lao động

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp sau: Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg; hoặc áp

dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Thứ hai, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ quy định tại Điều 3, Nghị định số 39/2007/NĐ-CP, ngày 16/3/2007 của Chính phủ về hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; Điều 79, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tiêu chí xác định đối tượng đang hoạt động trên địa bàn địa phương quản lý, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc: Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải áp dụng biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động theo Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hỗ trợ 01 lần với mức 3.000.000 đồng/hộ.

Không áp dụng đối với những trường hợp đã được địa phương quy định là đối tượng được hỗ trợ theo chính sách tại Điểm 12, Mục II, Nghị quyết số 68/NQCP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Bổ sung hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật

Ngoài hỗ trợ đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế đã được quy định trước đó, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg bổ sung quy định hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật. Cụ thể, đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức với 01 triệu đồng/người.

Không áp dụng quy định của quyết định này đối với những trường hợp đã được chi trả hỗ trợ hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.